

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๗๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การโอนงบประมาณเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากร สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจ้างเหมาบริการนักรการภารโรง คืนส่วนกลาง (ครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๔๖๘
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ บัญชีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักรการภารโรง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด
- ๒ แบบรายงานงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งการโอนงบประมาณเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจ้างเหมาบริการนักรการภารโรง คืนส่วนกลาง ตามจำนวนงบประมาณเหลือจ่ายจากการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักรการภารโรง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรายงานส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจสอบและคำนวณเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักรการภารโรง ให้เพียงพอจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หากตรวจสอบและคำนวณเรียบร้อยแล้วมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ให้แจ้งยืนยันยอดเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบอีกครั้งหนึ่ง ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับจำนวนเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่เคยรายงานมาแล้ว ในครั้งแรก เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการเรียกคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว ส่งคืนสำนักงบประมาณต่อไป ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เนื่องจากงบประมาณการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักรการภารโรงที่จัดสรรเพิ่มเติม เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดไว้ในหมวด ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ “เมื่อหน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว หรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว มีงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบยอดเงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการนำงบประมาณส่งคืน และเงินงบประมาณเหลือจ่ายไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนดจะกระทำมิได้” ประกอบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักรการภารโรง ให้สำนักงบประมาณทันตามเวลาที่กำหนด

จึงขอโอน...

“เรียนดี มีความสุข”

จึงขอโอนงบประมาณเหลือจ่ายจากการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจ้างเหมาบริการนักการภารโรง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ ๒) เพื่อส่งคืนสำนักงบประมาณ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมอีก ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษเร่งดำเนินการรายงานส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายจากการจ้างอัตราจ้างดังกล่าวให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบรายงานงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อส่งคืนสำนักงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี



(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘